

# เพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากสิงคโปร์มายังนิวซีแลนด์

กรุงเทพฯ – การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ แสดงความยินดีที่สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ และสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินซึ่งทำให้อากาศยานโดยสารระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30

สายการบินทั้ง 2 สายการบินได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตร โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์จะนำเครื่องบินแบบแอร์บัส A380 มาให้บริการในเที่ยวบินระหว่างอ็อคแลนด์และสิงคโปร์ แทนที่เครื่องบินแบบโบอิง 777-300ER ที่ให้บริการเที่ยวบินทุกวันอยู่ในขณะนี้ โดยที่สายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ จะเริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิง 777-200ER ไปยังสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2557 แทนที่ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์ให้บริการอยู่ และจะเพิ่มอีก 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทำให้มีเที่ยวบินทุกวัน

มร.เควิน โปว์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ กล่าวว่า การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการนับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์

“ประเทศสิงคโปร์นั้นมีความสำคัญและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆสำหรับนิวซีแลนด์ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 เมื่อปีที่ผ่านมา และยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับเอเชีย

“มีสายการบินเป็นจำนวนมากที่บินไปยังสิงคโปร์ ทั้งจากยุโรปและทั่วเอเชีย แต่จนถึงทุกวันนี้ยังคงมีจำนวนเที่ยวบินไม่พอระหว่างสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินที่เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านทางสิงคโปร์

“ที่ผ่านมานี้เป็นข้อจำกัดโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประกาศความร่วมมือนี้จะเป็นการกระตุ้นการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิ อินเดียนีเซีย และ อินโดนีเซีย ด้วยจำนวนที่นั่งที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆทั่วเอเชีย”

ด้วยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นปีที่แล้วสำหรับตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้ขยายการทำงานตลาดและกิจกรรมเพิ่มเติมในอินเดียนีเซีย และเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์มีผู้จัดการส่วนภูมิภาคประจำอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

“เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแอร์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากจำนวนที่นั่งที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ มายังประเทศนิวซีแลนด์” มร.เควิน กล่าวสรุป